
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ครั้งที่ 8/2567 

วันศุกร์ที่  30  สิงหาคม  2567 เวลา 13.30 น.   
ณ ห้องประชุมทองใบทองเปาด์ (D-413) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ  จงสมชัย   ประธานกรรมการ 
  (คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ  กรรมการ 

  (รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์) 
3. อาจารย์ ดร.ชินวัตร  เชื้อสระคู   กรรมการ 

    (รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ฝ่ายบัณฑิตศึกษา) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ์  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  ภัทรธนานันท์  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์  อรรคแสง  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ ภาระเวช  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรศักดิ์  โพกาวิน  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  พรมหล้า  กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.โอม  ฉัตรนนท์    กรรมการ 
11. นางนงลักษณ์  พุ่มม่วง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

(หัวหน้าส านักงานเลขานุการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง)  
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น) 

1. รองศาสตราจารย์สุนทรชัย  ชอบยศ   กรรมการ 
  (รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

1. สิบเอกนันทนพ  เข็มเพชร เลขานุการคณบดีฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

เมื่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการเมืองการปกครองมาครบองค์ประชุมแล้ว  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ  จงสมชัย  คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ประธานกล่าวเปิดประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบ วาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานกรรมการ    

1.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจ าปีงบประมาณ 2567 
ของเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณเงินรายได้  ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2567  
 

2 ข้อมูล ณ วันที่  26 สิงหาคม 2567 

รายการ 
(1) 

งปม.ที่ขอตั้ง 
(2) 

เบิกจ่าย ร้อยละ 
(1)-(2)=(3) 

คงเหลือ ร้อยละ 

งบประมาณเงินแผ่นดิน 19,958,624.00 19,352,175.95 96.96 606,448.05 3.04 
งบประมาณเงินรายได้ 48,383,382.00 24,848,436.56 51.36 23,534,945.44 48.64 
งบประมาณเงินสะสม - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 68,342,006.00 44,200,612.51 64.68 24,141,393.49 35.32 
  

 
แยกรายการได้ดังต่อไปนี้ 

งบประมาณเงินแผ่นดิน งปม.ที่ขอตั้ง เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 1,695,735.00 1,091,670.00 64.38 604,065.00 35.62 

งบด าเนินงาน - - - - - 
งบลงทุน - - - - - 

งบอุดหนุน 18,262,889.00 18,260,505.95 99.99 2,383.05 0.01 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - 

รวม 19,958,624.00 19,352,175.95  96.96 606,448.05 3.04 
 
แยกรายการได้ดังต่อไปนี้ 

งบประมาณเงินรายได้ งปม.ที่ขอตั้ง เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 1,317,200.00 1,024,071.92 77.75 293,128.08 22.25 

งบด าเนินงาน 12,793,370.00 7,410,683.98 57.93 5,382,686.02 42.07 
งบลงทุน 6,530,100.00 2,511,349.40 38.46 4,018,750.60 61.54 

งบอุดหนุน 20,790,882.00 10,851,708.85 52.19 9,939,173.15 47.81 
งบรายจ่ายอื่น 6,951,830.00 3,050,622.41 43.88 3,901,207.59 56.12 

รวม 48,383,382.00 24,848,436.56 51.36 23,534,945.44 48.64 
 
หมายเหตุ 
          1. โอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายอ่ืน รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
6720906119 เป็น สมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6720906127 เป็นเงิน 55,000.00=ผศ.ดร.
ศุทธิกานต์ มีจั่น 
          2. โอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายอ่ืน รายการ เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน 
6720906121เป็น สมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6720906127 เป็นเงิน 62,400.00 = 
อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต 
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          3. โอนเปลี่ยนแปลงงบด าเนินงาน รายการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 6720906018 เป็น 
โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการให้บริการบัณฑิตศึกษาคณะ 6720907033 เป็นเงิน 7,000.00 บาท 
          4. โอนเปลี่ยนแปลงงบด าเนินงาน รายการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 6720906018 เป็น 
โครงการพัฒนาวิชาการ มมส. 6720707023 เป็นเงิน 4,000.00 บาท 
          5. โอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายอ่ืน รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
6720906119 เป็น สมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6720906127 เป็นเงิน 55,000.00 บาท=
ผศ.ดร.จิตรลดา ไชยะ 
          6. โอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายอ่ืน รายการ เงินส ารองในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน 6720906121 
เป็น งบอุดหนุน รายการ อุดหนุนบริการวิชาการ 6720906128 เป็นเงิน 180,000.00 บาท 
          7. โอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายอ่ืน รายการ เงินส ารองในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน 6720906121 
เป็น งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายการ ค่าธรรมเนียมระบบวารสารออนไลน์ของระบบ ThaiJo 6720906129 
เป็นเงิน 10,700.00 บาท 
         8. โอนเปลี่ยนแปลงงบด าเนินงาน รายการค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 6720906018 เป็น 
โอนงบสมทบค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง 6720706033 
เป็นเงิน 14,250.00 บาท 
          9. โอนเปลี่ยนแปลงงบด าเนินงาน รายการค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 6720906018 เป็น 
โอนงบสมทบค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 6720706032 เป็นเงิน 
14,250.00 บาท 
         10. โอนเปลี่ยนแปลงงบด าเนินงาน รายการค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 6720906018 เป็น 
โอนงบสมทบโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มมส 6720710044 เป็นเงิน 3,000.00 
บาท 
         11. โอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายอ่ืน รายการเงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน 
6720906121 เป็น งบรายจ่ายอื่น โครงการศึกษาดูงานประเด็นข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
6720906125 เป็นเงิน 32,970.00 บาท 
         12. โอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายอื่น รายการเงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน 
6720906121 เป็น งบด าเนินงาน รายการค่าจ้างเหมาบริการ 6720906015 เป็นเงิน 120,570.00 บาท 
           รวมทั้งสิ้น 559,140.00 บาท (-ห้าแสนห้าหม่ืนเก้าพันหนึ่งร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
  
 ประเด็นที่เสนอ 

- เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และให้ข้อเสนอแนะ 
 มติ 
  ที่ประชุมรับทราบตามเสนอ  และให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในทุก ๆ หมวดให้เป็นไปตามแผน เนื่องจากใกล้ 
สิ้นปีงบประมาณ 2567 แล้ว  

2. ในปีงบประมาณ 2568  มอบหัวหน้าส านักงานฯ และหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายฯ  
หาแนวทางในการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้ให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด  

3. มอบหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายฯ ในปีงบประมาณ 2568 ให้รายงานการใช้จ่ายเงินทุกหมวด 
ในทุก ๆ ไตรมาส  ว่าได้ใช้จ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่ มีปัญหาในการด าเนินการอะไรบ้าง เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาในไตรมาสต่อไป   
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  1.1.2 ตามท่ีกองแผนงานได้มีมติอนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ 2568 
จ านวนทั้งสิ้น 11 อัตรา และได้มอบหมายให้งานบุคคลได้ด าเนินการสรรหาด้วยวิธีการประกาศสอบแข่งขัน  
ซึ่งได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2567 ถึง 26 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมานั้น  

  บัดนี้ ได้สิ้นสุดการประกาศรับสมัครแล้ว จึงขอรายงานจ านวนผู้สมัครและก าหนดการสอบแข่งขัน 
ดังต่อไปนี้ 
   1) กรอบอัตราลูกจ้างช่ัวคราว (สายสนับสนุน) จ านวน 9 อัตรา มีผู้สมัครจ านวนทั้งสิ้น  
28 คน  ดังต่อไปนี้ 
  

อัตราที่ เลขอัตรา ต าแหน่ง จ านวนผู้สมัคร 
1 817002 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 
2 817003 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 
3 817007 นักวิชาการพัสดุ 2 
4 817008 นักวิชาการศึกษา 5 
5 817009 พนักงานขับรถยนต์ 1 
7 817010 พนักงานขับรถยนต์ 1 
6 817013 แม่บ้าน 1 
8 817014 นักวิชาการศึกษา 7 
9 817011 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ไม่มีผู้สมัคร 

รวมจ านวนผู้สมัคร 28 

 
   รายชื่อคณะกรรมการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย 

     รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ   ประธานกรรมการ 
        นางมยุรี ผาผง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน)  กรรมการ  
        นางฉวีวรรณ คืนสันเทียะ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน) กรรมการ 
        ผศ.ดร.วนิดา พรมหล้า     กรรมการ 
        นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง      กรรมการ  
 
      ก าหนดการสอบแข่งขัน :  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567 

 
   2) กรอบอัตราลูกจ้างช่ัวคราว (สายวิชาการ) ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 2 อัตรา มีจ านวน
ผู้สมัครจ านวน 3 คน  ดังต่อไปนี้ 
     จ านวนผู้สมัคร 

อัตราที่ เลขอัตรา ต าแหน่ง จ านวนผู้สมัคร 
10 817019 อาจารย์ 2 
11 817020 อาจารย์ 1 

รวมจ านวนผู้สมัคร 3 
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   รายชื่อคณะกรรมการสอบแข่งขัน 
    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ   ประธานกรรมการ 
    รศ.ดร.สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน) กรรมการ  
       รศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน) กรรมการ 

       รศ.ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ     กรรมการ 
       อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู     กรรมการ  
   ก าหนดการสอบแข่งขัน :  สอบข้อเขียน สอบทดลองสอนและสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 

12 กันยายน 2567 
  1.1.3  รายงานการใช้ห้องบริเวณ ชั้น 1 ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้ขอความ
อนุเคราะห์จากงานกองอาคารสถานที่ และกลุ่มงานทรัพย์สินและหารายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 
3 ห้อง ประกอบด้วย  ห้องหมายเลข 11-12 (ห้องเล็ก) และห้องหมายเลข 13 (ห้องใหญ่ สหกรณ์ มมส.เก่า) 
เพ่ือใช้ในบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนนั้น บัดนี้  อยู่ในระหว่างงานพัสดุ ร่วมกับงานอาคารสถานที่
ของวิทยาลัยฯ ตรวจสอบเพ่ือจะด าเนินงานต่อไป คาดว่าจะด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 ประเด็นที่เสนอ 

- เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และให้ข้อเสนอแนะ 
 มติ 

1. ที่ประชุมรับทราบตามเสนอ 
2. ข้อ 1.1.2  มอบคณะกรรมการสอบแข่งขันทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพ่ือด าเนินการ 

ตามข้ันตอนต่อไป 
3. ข้อ 1.1.3  หากเป็นไปได้อยากย้ายห้องสโมสรนิสิตวิทยาลัยฯ ลงมาไว้ชั้น 1 เพื่อน าห้องสโมสร 

นิสิตวิทยาลัยฯ เดิม จัดเป็นห้องการเรียนการสอน เนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนนิสิต 
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 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์   
   1.2 .1 รายงานการศึกษาดู งาน ณ สถาบัน Management Development Institute of 
Singapore (MDIS)  เมื่อวันที่  26-28 สิงหาคม 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ จ านวน 12 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ศึกษารูปแบบการจัดการพื้นท่ีเรียนรู้และเทคโนโลยีสนับสนุน นั้น  
   จากการที่ได้เข้าศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ดังกล่าว สรุปประเด็นส าคัญที่ได้เรียนรู้  ได้
ดังต่อไปนี้ 
    1) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        - MDIS มีการจัดหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ทุกช่วงวัย 
        - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนต่างรุ่น เพ่ือสร้างเครือข่ายและแบ่งปัน
ประสบการณ ์
    2) การด าเนินการระดับคณะ 
        - แนะน าให้เริ่มด าเนินการส ารวจหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้โดยเริ่มจากกลุ่มศิษย์เก่า 
        - จัดกิจกรรมเดือนละครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 10 คนต่อครั้ง 
       - บูรณาการ VOS เข้ากับระบบคลังหน่วยกิตและงานบริการวิชาการของคณะ 
             - มอบหมายให้งานวิชาการและบัณฑิตเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
    3) การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        - ศึกษาแนวทางการจัดการพื้นที่เรียนรู้ 24 ชั่วโมง 
          - การจัดโซนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น พ้ืนที่ท างานกลุ่ม ห้องประชุมย่อย และ
พ้ืนที่เงียบส าหรับการศึกษาส่วนตัว 
        - มอบหมายให้เลขานุการวิทยาลัยการเมืองการปกครองเป็นผู้รับผิดชอบในการน า
แนวคิดมาประยุกต์ใช้ 
    4) ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปฏิบัติ 
     - จัดตั้งคณะท างานเพ่ือวางแผนการน า VOS มาใช้ โดยเริ่มจากการส ารวจความ
ต้องการของศิษย์เก่า 
     - ออกแบบและปรับปรุงพ้ืนที่เรียนรู้ให้เป็นแบบ 24 ชั่วโมง โดยค านึงถึงความต้องการ
ของผู้เรียนและความปลอดภัย 
     - จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีการฉายภาพที่ทันสมัย พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้
งานให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
     - ประเมินผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้เปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการ เมืองการ
ปกครองต่อไป 

  1.2.2 รายงานความก้าวหน้าการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน ชั้น 3 และ 
ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองฯ จ านวน 1 งาน งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี พ.ศ. 2567 จ านวน 3,696,900 บาท 
(สามล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่
โครงการ : 67089311344) นั้น  บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาน าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 แล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น และทางมหาวิทยาลัยได้
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ด าเนินการเสนอเห็นชอบให้น าประกาศเผยแพร่ ลงวันที่ 2 กันยายน 2567 และก าหนดวันผู้เสนอราคาเข้าเสนอ
ราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 11 กันยายน 2567   
   ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 11 กันยายน 2567 แล้ว  
มหาวิทยาลัยฯ จะได้ก าหนดนัดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามล าดับ
ต่อไป 
  1.2.3 จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

 ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ก าหนดจัดโครงการพัฒนา
หลักสูตรตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขึ้นในวันที่  4  กันยายน  2567  ซึ่งวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้บริหาร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  คณาจารย์  บุคลากร  ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตให้ทันสมัย  มีความรู้ด้านวิชาการทางรัฐศาสตร์อย่างเต็มขีด
ความสามารถและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน   

 ในการนี้  วิทยาลัยฯ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรบรรยายและอภิปราย  3  ท่าน  
ในโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในวันที่  4  กันยายน  2567  ระหว่างเวลา  08.30 – 14.00  น.     
ในรูปแบบออนไลน์และออนไชต์  ณ  ห้องประชุม  D-413  ชั้น  4  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนี้   

1. ศาสตราจารย์  ดร.อนุสรณ์  ลิ่มมณี         คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. รองศาสตราจารย์สีดา  สอนศรี        Visiting professor at Manipur University 
3. รองศาสตราจารย์  ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ   คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ก าหนดการ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
--------------------------- 

วันที่  4  กันยายน  2567  เวลา  08.30 – 14.00  น. 
ในรูปแบบออนไลน์และออนไชต์ ณ ห้อง  D-413  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
 
08.30 – 08.45  น. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 
08.45 – 09.00  น. กล่าวเปิดโครงการ  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ  จงสมชัย   
                                                              คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
09.00 – 12.00  น. บรรยายและอภิปราย  ในประเด็น   
   - การพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569)  
   -ซักถามและแลกเปลี่ยนร่วมกับวิทยากร 
   วิทยากรโดย   
      ศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  ลิ่มมณี       
     คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
       รองศาสตราจารย์สีดา  สอนศรี       
   Visiting professor at Manipur University 
    รองศาสตราจารย์  ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ     
        คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
12.00 – 12.30  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 – 14.00  น. สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะของวิทยากรร่วมกัน 
14.0 น.  ปิดโครงการ  
 
 
หมายเหตุ    -    ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการอบรม  (ระหว่างเวลา 10.00 – 10.30 น.  
และ 13.00 – 13.15) 
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1.2.4 การส ารวจความคิดเห็นการเข้าร่วมโครงการผู้ใช้บัณฑิต วันที่ 16 กันยายน  2567 
   ด้วยงานวิชาการ  ได้ก าหนดจัดโครงการผู้ใช้บัณฑิต  ในวันที่  16  กันยายน  2567  Café de 
Paris - คาเฟ่เดอปารีสขอนแก่น  และได้เชิญผู้ใช้บัณฑิต  (วิทยากร)  จ านวน  15  หน่วยงาน  รวมถึงได้ส ารวจ
จ านวนผู้เช้าร่วมโครงการ  ทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2569)  และเจ้าหน้าที่งานวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วม  รายละเอียด  
ดังนี้ 
 
รายช่ือผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบรับ   

ล าดับ ชื่อวิทยากร ต าแหน่ง /สถานประกอบการ รูปแบบเข้าร่วม 
 ด้านสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเอกชน  
1 นายไชยมนู กุนอก นักทรัพยากรบุคคล กอง

ทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ออนไชต์ 

2 ว่าที่ ร.ต.แสนไชย อินอุ่นโชติ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) 
จ ากัด 

ออนไลน์ 

3 นายพงษ์ศิริ กองแสนศรี เจ้าหน้าที่บุคคลพัฒนาบุคลากร 
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 

ออนไชต์ 

4 นายดุสิต เจเถื่อน   ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล  
5 นายเจษฎา สิงหเสรี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

เทศบาลเมืองหนองคาย 
ออนไลน์ 

 ด้านผู้บริหารงานองค์กรและกิจการส่วนตัว  
6 นายภัทรพล ปิติทรัพย์เตชะกุล บริษัท พรีเมี่ยม แบรนด์ โปรดักส์ 

จ ากัด Premium brand 
Products Co,Ltd. 

ออนไชต์ 

7 นายศิริศักดิ์ เสถียรรัตน์ กรรมการบริหารบริษัท เคดีซี 
โซลูชั่น จ ากัด และบริษัท เคดีซี 
เอ็กซ์จ ากัด 

ออนไชต์ 

8 นายธีระพงศ์ พันธ์ศิริ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขา
ถนนหน้าเมือง ขอนแก่น 

ออนไชต์ 

9 นายพชร ธรรมชัย   PCM Manager OPPO UNE ออนไชต์ 
10 นายธีรวัฒน์ บริจันทร ์ ผู้จัดการร้านแจ้งศิริฟลาวเวอร์ ออนไชต์ 
11 นายศุภวัฒน์ แก้ววาปี Co-Founder VEZ hotel 

services  
ออนไลน์ 

 
 หมายเหตุ  :  ทั้งนี้วิทยากรที่ยังไม่ตอบรับมีอีก  2  ท่าน  (ไม่รวม  11 ท่าน)  ที่ตอบรับมาแล้ว 
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 รายช่ือบุคลากรวิทยาลัยที่ตอบรับเข้าร่วม  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ยังไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ  ขอแจ้งอีกกลับอีกครั้ง 
2. ในส่วนของเจ้าหน้าที่งานวิชาการ / พัฒนานิสิต  มีจ านวน  4  คน  และเจ้าหน้าที่ที่ขอเข้าร่วม 

เพ่ิมเติมอีก  1  คน  รวม  5  คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
1. นางวิไลวรรณ  เรืองสุวรรณ 
2. นายมารุต  บุบผามาลา 
3. นางสาวเกษราภรณ์   คลังแสง 
4. นายศักดา  ดุระยับ 
5. ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์  พิมพ์จันนา 

 
 ประเด็นที่เสนอ 

- เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และให้ข้อเสนอแนะ 
 มติ 
  ที่ประชุมรับทราบตามเสนอ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
ครั้งที่ 7/2567 เม่ือวันพุธที่ 31 กรกฎาคม   2567 
  ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ได้จัดรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง ครั้งที่ 7/2567 ในวันพุธที่  31 กรกฎาคม 2567  เวลา 13.30 น.   เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมทองใบ ทองเปาด์ (D-413) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมฯ   ดังรายงานการประชุมฯ ที่ได้แนบมาพร้อมนี้    
 ประเด็นที่เสนอ 
  - เสนอเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการเมือง 
การปกครอง ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันพุธที่  31  กรกฎาคม 2567 
 มติ 
  ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันพุธที่  31  กรกฎาคม 2567 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่อง   (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2567 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีหนังสือถึงทุกคณะ/หน่วยงาน ในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2567  โดยส่งแบบเสนอชื่อฯ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 
31 ตุลาคม 2567 นั้น  ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ได้แนบมาพร้อมนี้  
 ประเด็นที่เสนอ 
  - พิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2567 
 มติ 

1. เห็นชอบเสนอ นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  เป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 
การศึกษา 2567 

2. กรณีมีผู้ถูกเสนอชื่อมากกว่า 1 คน ภายในหน่วยงาน  วิทยาลัยฯ  ควรมีเกณฑ์ในการคัดเลือก 
ผู้ถูกเสนอชื่อให้ชัดเจน เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการตัดสินต่อการคัดเลือกต่อไป 

3. มอบหัวหน้าส านักงานเลขานุการวิทยาลัยฯ ส่งแบบเสนอชื่อประวัติ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ   
ไปยังกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามล าดับต่อไป 
 
 4.2 พิจารณาอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน  ประจ าภาคเรียนที่  1/2567   
ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2567   
  ตามท่ีงานวิชาการฯ ได้ประมาณการค่าตอบแทนการสอน  ประจ าภาคเรียนที่  1/2567   
เพ่ือกันเงินเหลือมปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  ไว้เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2561   
  ทั้งนี้การประมาณการค่าตอบแทนการสอน  ประจ าปีภาคเรียนที่  1/2567  เป็นภาคเรียนสุดท้าย 
ของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 โดยฝ่ายวิชาการได้ค านวณจากอัตราที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า 
วิทยาลัยฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2561 เป็นต้นมา ซึ่งเมื่อค านวณค่าตอบแทนการสอนรวมทุกระดับ (ระดับป.ตรี 
โท เอก)  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  ตลอดทั้งปี  4,460,000  บาท (สี่ล้าน- 
สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายไปแล้วสองภาคเรียน  คือ  2/2566  และ  3/2566  ไปแล้วนั้น  
ในปีการศึกษา  1/2567 จึงมีเงินยังคงเหลือจ่ายค่าตอบแทนการสอนรวมทุกระดับ จ านวน 2,588,785 บาท   
(สองหล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
 

หลักสูตร/ระดับ จ านวนเงินค่าตอบแทนการสอน 
(อัตราเดิมที่เบิก)  1/2567 (บาท) 

จ านวนเงินค่าตอบแทนการสอน 
(อัตราใหม่ที่เบิก)  1/2567 (บาท) 

ป.ตรี 1,532,250 2,337,225 
ป.โท-เอก 246,600 246,600 
รวมทุกระดับ 1,778,850 2,583,825 
คงเหลือเงินที่จะเบิกได้ 
(2,588,785) 

812,3750 4,960 
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ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีมีอยู่  ฝ่ายวิชาการฯ จึงขออนุมัติอัตราการเบิก 
ค่าสอบแทนการสอน  ในภาคเรียนที่  1/2566  เป็นกรณีพิเศษ  ดังนี้ 
 

จ านวนนิสิต  (คน) 
  

อัตราค่าสอนไม่เกิน   
(บาท / ชั่วโมง) 

(อัตราเดิม) 

อัตราค่าสอนไม่เกิน   
(บาท / ชั่วโมง) 

(อัตราใหม่ใช้เฉพาะ 1/2567) 

1-10 200 200 

11-20 300 300 

21-50 350 400 

51-75 400 695 

76-100 450 745 

101-125 500 795 

126-150  

550 
3/65 เบิกได้ไม่เกิน  550 บาท 

845 

151-175 600 895 

176-200 650 945 

201-225 700 995 

226-250  

750 
2/65 และ 1/66  เบิกได้ไม่เกิน 750 บาท 

1,045 

251-275 800  

276-300 850  

301-325 900  

326-350 950  

351  ขึ้นไป 1,000  

  
 

 

 ประเด็นที่เสนอ 
  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาพิจารณาอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน   
ประจ าภาคเรียนที่  1/2567  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567 
 มติ 

1. เห็นชอบอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ประจ าภาคเรียนที่  1/2567  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2567 
  2. มอบ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ เพ่ือทราบและน าประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2567 ต่อไป 
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4.3 พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปรัชญาดุษฎี 
บัณฑิต) 

 ตามท่ีได้มีการหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวงรอบปรับปรุง  
พ.ศ. 2570 เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตรฯ เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้มีข้อมูลความ
คิดเห็นนิสิตต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2567 รูปแบบ Online น าโดย อาจารย์ 
ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู ดังต่อไปนี้ 

   รายงาน (voc) ความคิดเห็นนิสิตต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 
2567 รูปแบบ Online น าโดย อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
    1. อาจารย์ ดร.ชินวัตร  เชื้อสระคู 
    2. นายเทอดศักดิ์  ไป่จั่นทึก   
    3. พระสุทธิดล  ภูนอก (จิตตปญโญ) 
    4. นายกฤติทัต  ฉายไสว 
    5. พระมหาศุลสักฎิ์ สีดาราช (สุวณณกาโย) 
    6. นางสาวน้ าแพร ชูเส้ง 
    7. นายอธิวัฒน์ อุดมก้านตง 
    8. นางดาศรินทร์พัชร์ สุธรรมดี 
    9. พระครูปลัดเสกสรรค์ จอมมะณี (ปญูญาวฺฑฺโฒ) 
    10. พระเจตพล สีลา 
    11. นางสาววรินทร  รัชโพธิ์  (ผู้จดรายงานการประชุม) 
   1) ด้านการรับเข้า เช่น หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม กระบวนการ
คัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
    นายเทอดศักดิ์  ไป่จั่นทึก  

     ให้ความคิดเห็นว่าการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมี
ความเหมาะสม แต่คณะควรเพิ่มให้ผู้สมัคร ได้น าเสนอ Proposal (วิทยานิพนธ์) ประกอบกับการสอบสัมภาษณ์ 
    พระสุทธิดล  ภูนอก (จิตตปญโญ)  

     ให้ความคิดเห็นว่า การสอบสัมภาษณ์ ควรให้ผู้สมัครมีการน าเสนอ Proposal (โครง
ร่างวิทยานิพนธ์ที่ผู้สมัครสนใจ) มาใช้ในการสอบสัมภาษณ์ และเพ่ือให้ทราบทิศทางความสนใจของผู้สมัครแต่
ละท่าน  
    นายกฤติทัต  ฉายไสว 

     ให้ความคิดเห็นว่าการสัมภาษณ์ คือ มาตรฐานการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 
ควรมีการน าเสนอ Proposal ประกอบกับการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือดูทัศน์คติต่อนิสิต ก่อนการรับเข้า 
    นางดาศรินทร์พัชร์ สุธรรมดี 
     ขอเสนอเรื่องกระบวนการคัดเลือกค่ะ ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ อ.ที่สอบสัมภาษณ์
ควรจะมีประมาณ 4-5 คน  และการปฐมนิเทศท่ีสาขาควรแยก ป.โท/เอก ให้ชัดเจนค่ะ เพ่ือที่นิสิตจะได้รับทราบ
ข้อมูลและสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมได้อย่างชัดเจน 
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    พระครูปลัดเสกสรรค์ จอมมะณี (ปญูญาวฺฑฺโฒ) 
     เปิดกว้างส าหรับผู้สนใจ แต่มีความสนใจด้านรัฐศาสตร์เป็นทุนเดิม 

    พระเจตพล สีลา 
     รับนิสิต ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ก่อนรับ น่าจะดีกว่า 

    นางสาวน้ าแพร ชูเส้ง 
     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

    นายอธิวัฒน์ อุดมก้านตง 
     ควรมีกระบวนการสัมภาษณ์ในประเด็นที่สนใจในการท าวิทยานิพนธ์ พร้อมกับ 

โครงร่าง 
   2) ด้านการเตรียมความพร้อมและพัฒนานิสิตมีกิจกรรมที่ท าให้เกิดความพร้อมใน
การศึกษาในหลักสูตร รวมถึงกิจกรรมท่ีเสริมทักษะมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
    พระมหาศุลสักฎิ์ สีดาราช (สุวณณกาโย) 

     เห็นว่าการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ระยะเวลาจัดโครงควรเพ่ิมให้มากขึ้น จาก 2 วัน 
เป็น 3 - 4 วัน เพ่ือให้กิจกรรมมีความเข้มข้น และได้ตัวงานออกเป็นรูปธรรม 
    นายเทอดศักดิ์  ไป่จั่นทึก   

     เห็นว่าช่วงที่เรียน มีข้อจ ากัด จากสถานการณ์ COVIC – 19 จึงท าให้จัดกิจกรรม
เป็นไปค่อนข้างอยาก ประกอบกับการเรียน แบบ Online จึงท าให้ขาดข้อมูลข่าวสารไม่รู้ถึงขั้นตอนในการท า
วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยฯ ควรมีการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร ให้นิสิตเข้าใจวิธีการหรือขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ 
เป็นระยะ เช่น  

     1. ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์  
     2. ขั้นตอนการส่งงานวิทยานิพนธ์ 
     3. ควรมีการจัดอบรมโปรดแกรม iThess ก่อนท าเค้าโครงวิจัยฯ  

    นางดาศรินทร์พัชร์ สุธรรมดี/นางสาวน้ าแพร ชูเส้ง/นายอธิวัฒน์ อุดมก้านตง 
     น าหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นิสิตสนใจมาพิจารณาและเลือกตามความถนัดของอาจารย์ฯ 
จากนั้นให้นิสิตและอาจารย์ฯ ได้พิจารณาท้ัง 2 ฝ่าย 
    พระครูปลัดเสกสรรค์ จอมมะณี (ปญูญาวฺฑฺโฒ) 
     น าหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นิสิตสนใจ และน ามาพิจารณาเลือกตามความถนัดของอาจารย์
แต่ละท่านแล้วเลือกให้นิสิตตามความเหมาะสม 
    พระเจตพล สีลา 
     ให้นิสิตเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา จากการดูข้อมูลและจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่สามารถรับนิสิตได้ 
   3) ด้านอาจารย์ผู้สอน มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการสอน เรื่องงาน 
การบ้าน งานมอบหมาย มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
    นายกฤติทัต  ฉายไสว 

     อาจารย์ทุกท่านมีความสามารถ หลักสูตรเข้มข้นมาก ได้ความรู้เยอะ มีประโยชน์ 
สามารถน ามาปรับใช้ในงานประจ าได้จริง  
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    พระมหาศุลสักฎิ์ สีดาราช (สุวณณกาโย)  
     หลักสูตรฯ ได้ออกแบบไว้ดีทั้ง 3 มิติ การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

นโยบายสาธารณะ มีความคลอบคุม มีความเหมาะสมทั้ง 3 หลักสูตร แต่ประเด็นระเบียบวิธีวิจัย (ควรมีการเพ่ิม
วิธีการแบบปฏิบัติจริงมากข้ึน) การจัดกิจกรรมโครงการ อยากให้เจ้าหน้าที่บอกล่วงหน้า เพ่ือไห้ตรงกันกับติดกิจ
นิมนต์ 
    นางดาศรินทร์พัชร์ สุธรรมดี 
     ปรับเนื้อหา เวลา และรูปแบบการเรียนให้สอดคล้องกับผู้เรียน (ที่ส่วนใหญ่เป็นวัย
ท างาน) 
    พระครูปลัดเสกสรรค์ จอมมะณี (ปญูญาวฺฑฺโฒ) 
     ดีมากครับ ควรจัดกิจกรรม ให้มากๆ อาจารย์และนิสิตจะได้มาเจอกันบ่อยๆ 
    พระเจตพล สีลา 

     ควรมีการเพ่ิมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
    นางสาวน้ าแพร ชูเส้ง 
     สามารถจัดการเรียนแบบออนไลน์ ควบคู่กับออนไซท์ 
    พระเจตพล สีลา 

     เน้นระบบการเข้าชั้นเรียน (Coursework) เช่นในปัจจุบัน 
   4) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อ ความสนใจ
ติดตามผลการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระอย่างสม่ าเสมอ การรับฟัง ช่วยแก้ไขปัญหา เหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร 
    นายกฤติทัต  ฉายไสว 

     ให้ความคิดเห็นว่าการที่อาจารย์เลือกนิสิต และนิสิตเลือกอาจารย์ เป็นแนวทางที่ดี 
อาจารย์ที่ปรึกษา Support เต็มที่ การที่จบและไม่จบ ไม่ได้ขึ้นกับอาจารย์ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ แต่ข้ึนอยู่กับ
ตัวนิสิตเอง 
    พระสุทธิดล  ภูนอก (จิตตปญโญ) 

     อาจารย์นิลุบล ไพเราะ ให้ค าปรึกษาเอาใจใส่นิสิตดี มากๆ  
    นายเทอดศักดิ์  ไป่จั่นทึก   

     ให้ความคิดเห็นว่าช่วงที่ตัวเองท าวิทยานิพนธ์ที่ปรึกษา และนิสิตก็ต่างคนก็ต่างเลือก  
ทางวิทยาลัยฯ ได้ท าประกาศความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่านแล้ว แต่ทางวิทยาลัยฯ ควรเพ่ิมข้อมูลให้
นิสิตดังนี้ 

          1. โควต้าอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านว่าสามารถรับนิสิตในที่ปรึกษาเพ่ิมอีกได้กี่คน  
          2. เพ่ิมเบอร์โทรอาจารย์แต่ละท่าน และช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
                         3. วิทยาลัยฯ Pop up  ประวัติอาจารย์ ความเชี่ยวชาญ ช่องทางการติดต่อ 

หน้า เพจ วิทยาลัยฯ เพ่ือให้นิสิตได้ทราบข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่านที่นิสิตจะเลือกท่ีปรึกษาให้
ตรงกับงานวิจัยฯ ที่ท า  
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   5) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น หนังสือ อินเตอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูล มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
    พระสุทธิดล  ภูนอก (จิตตปญโญ) 

     ให้ความคิดเห็นว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาฯ มีความพร้อมมาก ๆ อยู่แล้ว แต่ควร
มีฐานข้อมูลวารสารที่สามารถดาว์โหลดงานวิจัยฯ ฐานข้อมูลต่างประเทศ และอยากให้วิทยาลัยฯ แจ้งว่าวารสาร
อะไรบ้างที่สามารเข้าไปดาว์โหลดฟรีได้ 
    นายเทอดศักดิ์  ไป่จั่นทึก   

     การค้นหาข้อมูลวารสารงานวิจัยฯ ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง วิทยาลัยฯ  
ควรมีฐานข้อมูลวิจัยฯ ต่างประเทศเสริมให้นิสิต 
    นางดาศรินทร์พัชร์ สุธรรมดี 
     อยากให้เพ่ิมหนังสือในห้องสมุดให้มากกว่านี้ค่ะ เช่นหนังสือที่เพ่ิงออกใหม่ 2 ปี
ย้อนหลัง หรือหนังสือที่ได้รับความนิยมด้านการเมืองการปกครอง 
    พระครูปลัดเสกสรรค์ จอมมะณี (ปญูญาวฺฑฺโฒ) 

     ตั้งแต่เรียนมา ไปห้องสมุดแค่ครั้งเดียว อยากให้ อาจารย์พาไป ดูห้องสารสนเทศ หรือ 
ห้องสมุด จะได้คุ้นชิน 
    พระเจตพล สีลา 
     มีฐานข้อมูลวารสาร ebook และวารสารต่างประเทศที่น่าสนใจ เช่น Taylor & 
Francis , JSTOR 
    นางสาวน้ าแพร ชูเส้ง 

     ในเรื่องสถานที่เรียน ห้องเรียนดีแล้วค่ะ แต่ขอเสนอแนะในส่วนของห้องน้ าที่ควร
ปรับปรุงซ่อมและให้มีความสะอาดมากกว่านี้ค่ะ 
   6) ด้านการให้ค าปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ การชี้แจงข้อมูลที่
ส าคัญ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
    นายกฤติทัต  ฉายไสว 

     อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าดีมาก มีการ Demand  เป็นเรื่อง ๆ ให้ส าหรับนิสิต แต่
คณะ ควรมีการติดตามงานวิจัยฯ  นิสิตเรื่อย ๆ เพ่ือให้งานวิจัยฯ มีความก้าวหน้า 
    นางดาศรินทร์พัชร์ สุธรรมดี  
     อยากให้มีระบบหรือ นิสิตสามารถเข้าไปแก้ไข รูปภาพ หรือข้อมูลในระบบตัวเองได้ 
   7) ด้านข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ หลักสูตรด าเนินการได้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
    นายกฤติทัต  ฉายไสว 

     ให้ความคิดเห็นว่าคะแนนเต็ม 10 ให้ 10 คะแนน  
    นายเทอดศักดิ์  ไป่จั่นทึก   

     1. เสนอแนะควรมีการแก้ไขปัญหาเชิงรุกอย่างไร จริง ๆ ระบบดีอยู่แล้ว และมี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ อย่างเช่น Line และFacebook อยู่แล้ว แต่คณะควรมีช่องทาง
หลักอย่างเป็นทางการอีก ช่องทางเพจส าหรับนิสิตปริญญาโดยเฉพาะ สอบถามได้มี  Monitor ได้รับข้อมูล
ข่าวสารพร้อมกันมีคนตอบค าถามตลอด อาจเป็นครึ่งวัน หรือ 4 ชั่วโมงต่อวัน และควรมีการประเมินความพ่ึง
พอใจด้วย (อย่างเช่นบัณฑิตวิทยาลัย ฯ) 

     2. ค่าเทอม 65,000 แพงไป ควรปรับลด เป็น 30,000 บาท หรือ 35,000 บาท  



 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 8/2567 วันพุธที่ 30 สิงหาคม  2567 : 17 
 

    พระเจตพล สีลา 
     มีช่องทางออนไลน์ อย่างเป็นทางการ มีการชี้แจ้ง ตอบกลับรวดเร็ว 
   8) อนาคตที่เราเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตอยู่ ควรมีการแก้ไขอย่างไร  
    นายเทอดศักดิ์  ไป่จั่นทึก   

     ความเข้มข้นหลักสูตรฯ วิทยาลัยฯ ค่อนข้างมีความเข้มข้น แต่วิทยาลัยฯ ควรเปิด
หลักสูตรคู่ขนาน แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 หลักสูตร แบบ 1.1 ส าหรับคนที่มีประสบการณ์ด้านวิชาการที่สอน  
ในมหาวิทยาลัยฯ อยู่แล้ว มีประสบการณ์วิจัยฯ มาแล้ว 5 ปี และควรมีเปิด 1.2 ส าหรับบุคคลทั่วไป และควร
เปิดรายวิชาในเทอมซัมเมอร์ด้วย  
    นายกฤติทัต  ฉายไสว 

     มองในมุมของผม มองว่าวิทยาลัยฯ ความมองหลักสูตรเริ่มต้นก่อนว่าหลักสูตรฯ 
ต้องการให้หลักสูตรไปในทิศทางไหน ทิศทางนักวิชาการ หรือนักวิจัยฯ อิสระ ที่หลากหลาย อย่างเช่น 

     1. มุ่งเน้นนักวิชาการอย่างเดียว  
     2. หรือต้องการสร้างเครือข่ายให้กับคนที่ไม่ใช่นักวิชาการท่ีอยากให้คนมาเรียนเยอะๆ 

   9) อนาคตหลักสูตรควรด าเนินการต่อไปหรือไม่ 
    พระมหาศุลสักฎิ์ สีดาราช (สุวณณกาโย)  

     สนับสนุนให้หลักสูตรฯ ไปต่อ แต่ควรมีการปรับลดรายวิชา Coursework ลง 
    พระสุทธิดล  ภูนอก (จิตตปญโญ) 

     หลักสูตรควรไปต่อ แต่ควรมีการเปิดหลักสูตรคู่ขนาน นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ว่าจะ
ลงเรียนแบบ 1.1 หรือ แบบ 1.2  (ควรเพิ่มทางเลือก) 
    นายกฤติทัต  ฉายไสว 

     อยากให้หลักสูตรฯ ควรไปต่อ เพราะจากการที่ได้เรียนมาได้น าความรู้ที่ได้เ รียนไป
ใช้ได้จริงกับงาน ถ้าหลักสูตร ปิดค่อนข้างเสียดาย 
    นายเทอดศักดิ์  ไป่จั่นทึก   

     หลักสูตรควรไปต่อแต่หลักสูตรควรปรับลดค่าเทอมลง การเรียนก็อาจจะไม่ต้องมา
เรียนที่ห้องเรียนก็ได้ ควรเปิดหลักสูตรเป็น Hybrid 
    พระเจตพล สีลา 

     ช่องทางการจัดการข้อร้องเรียนนั้นส่วนมากนิสิตจะติดต่อกับทางเจ้าหน้า/อาจารย์ 
โดยตรง ซึ่งบางครั้งก็ไม่กล้าถามเพราะเกรงใจ 
 
  - พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปรัชญาดุษฎี 
บัณฑิต) 
  
 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 
ได้ให้ข้อเสนอแนะ มีมติดังต่อไปนี้  
   1. ชะลอการรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในปีการศึกษา 2568-2569  
   2. ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในวงรอบปี (พ.ศ. 2570) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ให้มี
การเพ่ิมแบบ (1.1) และแบบ (1.2) 
   3. ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการฯ ชุดเดียวกันทั้งหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตร
ปริญญาเอก ในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2570) 
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 ในการนี้ จึงขอน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป   
 ประเด็นที่เสนอ 
  - พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ดังต่อไปนี้  
   1. ชะลอการรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในปีการศึกษา 2568-2569  
   2. ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในวงรอบปี (พ.ศ. 2570) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ให้มี
การเพ่ิมแบบ (1.1) และแบบ (1.2) 
   3. ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการฯ ชุดเดียวกันทั้งหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตร
ปริญญาเอก ในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2570) 
 มติ 
  ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางแล้ว มีมติ ดังต่อไปนี้ 

1. ไม่เห็นชอบชะลอการรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในปีการศึกษา 2568-2569  
เนื่องจาก หลักสูตรของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นหลักสูตรที่ครบวงจร คือมีทั้งระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก วิทยาลัยฯ ควรหาทางออกในการบริหารจัดการให้หลักสูตรสามารถคงอยู่ได้ 

2. ควรมีการปรับหลักสูตรเล็กน้อยก่อนถึงระยะเวลาปรับหลักสูตร วงรอบ ปี พ.ศ. 2570  
เกี่ยวกับการลดจ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนให้เหลือน้อยลง และใช้ระยะเวลาไปท าวิทยานิพนธ์ให้มากขึ้น 

3. เห็นควรน าแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปรัชญาดุษฎี 
บัณฑิต) เข้าท่ีประชุมอาจารย์ผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะหาแนวทางร่วมกัน 

4. มอบรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา น าประเด็นรายละเอียดที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  
ให้ข้อเสนอแนะไว้ ไปพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
 4.4  พิจารณาผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2566 - กรกฎาคม 2567) 
  ตามท่ีวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 33 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงาน รอบ 10 เดือน 
(ตุลาคม 2566 - กรกฎาคม 2567 )  อยู่ที ่1.4039 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) รายละเอียดการด าเนินเนินงานแต่
ละตัวชี้วัดดังเอกสารแนบ 
(เอกสารแนบวาระที่ 4.4 : ผลการด าเนินงาน ก.พ.ร. คณะ 2567 (เดือนกรกฎาคม)) 
 ประเด็นทีเ่สนอ 

   - เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2566 - กรกฎาคม 2567)  และให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงในการด าเนินงานต่อไป       
 มติ 

1. ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ  
2. มอบหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายฯ จัดท าหนังสือเชิญประชุมบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน 

ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2567 เวลา 15.00 น. เพื่อก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน เนื่องจากมีหลายตัวชี้วัด 
ที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ และยังมีผลเป็น N/A 
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 4.5 พิจารณาผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงาน
เลขานุการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2566 - กรกฎาคม 2567) 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายให้ส านักงานเลขานุการคณะ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ส านักงานเลขานุการคณะ มีคุณภาพและ
มาตรฐานในการให้บริการและการบริหารจัดการ นั้น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้ด าเนินการตามกรอบค า
รับรองการปฏิบัติราชการส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 25 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงาน รอบ 8 เดือน 
(ตุลาคม 2566 - กรกฎาคม 2567 )  อยู่ที ่2.2989  คะแนน (คะแนนเต็ม 5) รายละเอียดการด าเนินเนินงานแต่
ละตัวชี้วัดดังเอกสารแนบ 
(เอกสารแนบวาระที่ 4.5  : ผลการด าเนินงาน ก.พ.ร. ส านักงานเลขานุการ 2567 (เดือนกรกฎาคม)) 
 ประเด็นทีเ่สนอ 

   - เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ส านักงานเลขานุการฯ รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567)  และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงในการด าเนินงานต่อไป       
 มติ 

1.  ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ  
2. มอบหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายฯ จัดท าหนังสือเชิญประชุมบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน 

ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2567 เวลา 15.00 น. เพื่อก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน เนื่องจากมีหลายตัวชี้วัด 
ที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ และยังมีผลเป็น N/A 
 
 4.6 พิจารณาผลการด าเนินโครงการตามแผนไตรมาสที่ 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2566 - สิงหาคม 
2567) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2567 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีโครงการที่ต้องด าเนินงานตามแผน
ดังนี้ 
 การด าเนินโครงการไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566)  

มีโครงการตามแผน จ านวน  23 โครงการ ด าเนินการแล้ว จ านวน 21 โครงการ  โครงการที่ 
และยังไม่ด าเนินการ จ านวน  1  โครงการ  และ ยกเลิกการจัดโครงการ จ านวน 1 โครงการ 

• โครงการที่ยังไม่ด าเนินการในไตรมาส จ านวน 1 โครงการ โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ 
ต าแหน่งทางวิชาการและเพ่ิมสมรรถนะหลักในการท างาน (สายวิชาการ) 

• แจ้งยกเลิกการจัดโครงการ จ านวน 1 โครงการ คือ  โครงการส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด
และ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องสมุด เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ของห้องสมุดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
• โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มีการรายงานผล จ านวน 7 โครงการ ยังไม่รายงานผล  

จ านวน 14 โครงการ 
(เอกสารแนบวาระที่ 4.6-1 : ผลการด าเนินโครงการตามแผนไตรมาสที่ 1) 
 
 การด าเนินโครงการไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567)  

มีโครงการตามแผน จ านวน 31 โครงการ ด าเนินการแล้ว จ านวน 26  โครงการ และยังไม่ 
ด าเนินการ จ านวน  5  โครงการ   

• โครงการที่ยังไม่ด าเนินการในไตรมาส จ านวน 6 โครงการ ได้แก่  
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1. โครงการการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิตตามแนวทาง AUN-QA   

2. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและเพ่ิมสมรรถนะหลักในการท างาน 
(สายวิชาการ) 

3.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุข Happy  
Workplace 

4. โครงการผู้ใช้บัณฑิต  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
5. โครงการเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อนส าเร็จการศึกษา (Digital Literacy  

Exit Exam) ปีงบประมาณ 2567 
• โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มีการรายงานผล จ านวน 14 โครงการ ยังไม่รายงานผล  

จ านวน 12  โครงการ 
(เอกสารแนบวาระที่ 4.6-2 : ผลการด าเนินโครงการตามแผนไตรมาสที่ 2  
 
 การด าเนินโครงการไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)  

มีโครงการตามแผน จ านวน 28 โครงการ ด าเนินการแล้ว จ านวน 20  โครงการ และยังไม่ 
ด าเนินการ จ านวน  8  โครงการ   

• โครงการที่ยังไม่ด าเนินการในไตรมาส จ านวน 8 โครงการ ได้แก่  
1.  โครงการการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรรัฐศาสตร 

บัณฑิตตามแนวทาง AUN-QA   
    2. โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยการเมืองการปกครองตามแนวทาง  EdPEx : การพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   
    3. โครงการวิธีการคาดการณ์และวิเคราะห์ฉากทัศน์อนาคต (Methods of Future and 
Scenario Analysis) 
    4. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและเพ่ิมสมรรถนะหลักในการท างาน 
(สายวิชาการ) 
    5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace 
    6. โครงการสัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาในงาน 
    7. โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นและเพ่ิมสมรรถนะหลักในการท างาน (สาย
สนับสนุน) 
    8. โครงการ “สานทุนวัฒนธรรม น าเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ผ่านฮูปแต้มสารคาม” 

• โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มีการรายงานผล จ านวน 5  โครงการ ยังไม่รายงานผล  
จ านวน  23  โครงการ 
 (เอกสารแนบวาระที่ 4.6-3 : ผลการด าเนินโครงการตามแผนไตรมาสที่ 3  
 
  การด าเนินโครงการไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)  

 มีโครงการตามแผน จ านวน 19  โครงการ ด าเนินการแล้ว จ านวน 12  โครงการ และยังไม่ 
ด าเนินการ จ านวน  7  โครงการ   

• โครงการที่ยังไม่ด าเนินการในไตรมาส จ านวน 5 โครงการ ได้แก่  
1. โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยการเมืองการปกครองตามแนวทาง  EdPEx : การ 
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   
2. โครงการวิธีการคาดการณ์และวิเคราะห์ฉากทัศน์อนาคต (Methods of Future  

and Scenario Analysis) 
3. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและเพ่ิมสมรรถนะหลักในการ 

ท างาน (สายวิชาการ) 
4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุข Happy  

Workplace 
5. โครงการสัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาในงาน 
6. โครงการ “สานทุนวัฒนธรรม น าเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ผ่านฮูปแต้มสารคาม” 
7. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานส าหรับนิสิตเอกการเมืองการ 

ปกครองและพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง 
• โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 8 โครงการ ยังไม่มีการรายงาน 

 (เอกสารแนบวาระที่ 4.6-4 : ผลการด าเนินโครงการตามแผนไตรมาสที่ 4  
 
 ประเด็นทีเ่สนอ 

  1.  เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินโครงการตามแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
  2.  เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ   
 มติ 
  ที่ประชุมเห็นชอบผลการด าเนินโครงการตามแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แต่ให้ 
ข้อเสนอแนะฝ่ายที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
   1. หาแนวทางในการก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
ที่ได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
   2. ก ากับ ติดตามโครงการ ที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย แต่ยังไมส่รุปผลการด าเนินโครงการ 
จากผลการด าเนินโครงการตามแผนแต่ละไตรมาส  มีหลายโครงการที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วที่ยังไม่มีการ
สรุปผลรายงานการด าเนินงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  
 5.1 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง ครั้งท่ี 9/2567 
  ตามท่ีกองแผนงานได้แจ้งมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมมี
มติ อนุมัติในหลักการในการจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต าแหน่ง ราย 
รองศาสตราจารย์สมชัย  ภัทรธนานันท์ เลขอัตรา 621701 จ้างโดยใช้เงินรายได้หน่วยงาน ที่ประชุมมีข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1-2 พอสรุปประเด็นคือ มติเห็นชอบก าหนดอัตราค่าจ้าง 26,000 บาท โดยเห็นว่า 
หากเป็นอัตราค่าจ้างที่คณะเสนอขอจ้างในอัตรา 35,000 บาท นั้น ผู้ถูกจ้างจะต้องมีผลงานด้านการวิจัยที่มี
คุณภาพสูง ซึ่งเป็นเป้าหมายและนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เช่น มีผลงานตีพิมพ์อยู่ในระดับ
นานาชาติที่ม่ีคุณภาพสูง รวมถึงการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น  รายละเอียด 
ตามหนังสือที่ได้แนบมาพร้อมนี้   
  ดังนั้น จึงขอน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพ่ือทราบ
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป    
 



 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 8/2567 วันพุธที่ 30 สิงหาคม  2567 : 22 
 

 ประเด็นที่เสนอ 
  - เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 มติ 

1. ให้ยืนยันการจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ ราย รองศาสตราจารย์สมชัย ภัทรธนานันท์  
ในอัตรา 35,000 บาท  เนื่องจากมีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  ที่มีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการเมืองอีสาน ซึ่งเป็นวิชาแกนของหลักสูตร และต้องรับผิดชอบนิสิตไม่น้อย
กว่า 1,200 คนต่อภาคการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยการมืองการปกครองยังไม่มีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ท่านอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในการรับผิดชอบสอนในรายวิชาข้างต้นได้  และรองศาสตราจารย์สมชัย            
ภัทรธนานันท์ ยังเป็นนักวิชาการที่มีผลงานการวิจัยตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างสม่ าเสมอ   
ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการมีคุณภาพของรองศาสตราจารย์สมชัย ภัทรธนานันท์ ที่ส่งผลต่อคุณภาพต่อมหาวิทยาลัย
มหาสารคามในฐานะต้นสังกัดในขณะเดียวกันด้วย  

2. มอบหัวหน้าส านักงานเลขานุการ ประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และผู้ที่ 
เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูล และจัดท าหนังสือยืนยันถึงกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  

 
 5.2 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการเมืองการปกครองครั้งที่ 9/2567 
  ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครองก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการเมือง 
การปกครอง ครั้งที่ 9/2567  ในวันพุธที่ 25  กันยายน 2567  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
ทองใบ  ทองเปาด์ (D-413)  จึงขอแจ้งคณะกรรมการประจ าฯ ทุกท่านเพ่ือทราบ และเตรียมการต่อไป 
 ประเด็นที่เสนอ 
  - เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 มติ 
  ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
ครั้งที่ 9/2567  ในวันพุธที่  25  กันยายน 2567  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองใบ  ทองเปาด์ 
(D-413) แบบออนไซต์อย่างเดียว เนื่องจากเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ ต้องรีบด าเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม
และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้ทันตามระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด  
 
ปิดประชุม เวลา   16.30   
 
         (นางนงลักษณ์   พุ่มม่วง) 
        หัวหน้าส านักงานเลขานุการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
                        ผู้ช่วยเลขานุการ 
            ผู้จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
 
 
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ  จงสมชัย) 
              คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
               ประธานกรรมการ 
                   ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม 


